

## Bí c Kinh : phong t ng đ cài thân tín vào trong quân đ i

T&#225;c Gi&#7843;: Minh Anh

Ch&#250;a Nh&#7853;t, 12 Th&#225;ng 8 N&#259;m 2012 21:42

---

Hai ông H C m Đào và T p C n Bình là hai thành viên dân s duy nh t trong Quân y Trung ́ng.



□

*Ván bài chính tr là ông H C m Đào ph i th t l p trong quân đ i m t nhóm thân tín (DR)*

V th i s qu c t , báo Le Monde quan tâm đ n tình hình Trung Qu c.

Tr c th m đ i h i Đ ng C ng s n l n th 18, s p di n ra vào tháng 10 năm nay, Bí c Kinh đã t ch c l th ng hàm cho nhi u t ́ng lính quân đ i. V s ki n này, báo Le Monde ch y t a «

## Bức Kinh : phong tể tướng để cài thân tín vào trong quân đội

T&#225;c Gi&#7843;: Minh Anh

Ch&#250;a Nh&#7853;t, 12 Th&#225;ng 8 N&#259;m 2012 21:42

---

Để tướng của quân Trung Quốc tái khám phá những kẻ kiểm soát quân đội ».

Kể từ cuối tháng 7 vừa qua, các nhà lãnh đạo Trung Quốc tiếp hợp tại Bắc Kinh, nhằm gia nhập Bắc Kinh, nhằm đi ra giai đoạn cuối cùng của các cuộc đàm phán thương mại, trước khi đi ra để tiếp xúc với Trung Quốc trong tháng 18 vào tháng 10 tới.

Ngoài việc bổ nhiệm Ban Tham mưu – cơ chế lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản, việc thành lập Quân ủy Trung ương sắp tới là một trong những chủ đề chốt cho các buổi thảo luận. Quân đội Giải phóng Nhân dân là do Đảng Cộng sản kiểm soát, thông qua một dàn chỉ huy đội, bao gồm các ủy viên chính trị và một ban lãnh đạo.

Do đó, Quân ủy Trung ương sẽ nắm quyền lãnh đạo của những người đứng đầu Đảng Cộng sản, tức Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào. Và Phó chủ tịch là ông Tập Cận Bình, người được chọn để nhậm chức khi ông Hồ Cẩm Đào sau để tiếp xúc vào mùa thu này.

Theo Le Monde, hai ông Hồ Cẩm Đào và Tập Cận Bình là những thành viên duy nhất của Ban Tham mưu có mặt trong Quân ủy Trung ương.

Một vị trí đặc biệt của vị trí của họ so với bộ máy « Hoàng đế » khác trong Ban Tham mưu. Theo gót chân của Đảng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, ông Hồ Cẩm Đào có lẽ sẽ duy trì quyền lãnh đạo Quân ủy Trung ương trong 1 hay 2 năm nữa, dù rằng ông sẽ phải nhường chức ghế lãnh đạo Đảng cho Tập Cận Bình. Mục đích ? Giám sát di sản chính trị của mình.

Hai ông Hồ Cẩm Đào và Tập Cận Bình là cũng hai thành viên dân sự duy nhất trong Quân ủy Trung ương. Trong khi đó, ông Lưu Quang Lập, bộ trưởng Quốc phòng hiện giờ là một thành viên. Sẽ còn lại là các quân nhân. Như vậy, sau để tiếp xúc lần này, 7 trong số 12 thành viên sẽ được thay thế.

Với quân số đông đến 2,3 triệu người, những người trong quân đội lại không có sự hiện diện của Đoàn Thanh niên Cộng sản. Do đó, vấn đề chính trị là ông Hồ Cẩm Đào phải thiết lập trong quân đội một nhóm thân tín khác, thông qua việc thăng hàm cho những quân nhân chốt chốt.

## Bí c Kinh : phong tởng đở cài thân tín vào trong quân đở i

T&#225;c Gi&#7843;: Minh Anh

Ch&#250;a Nh&#7853;t, 12 Th&#225;ng 8 N&#259;m 2012 21:42

---

Vì vậy, ngay giữa lòng Quân đở i giữa phóng Nhân dân, ngở i ta thấy một lởng đông các vở « thở tở » (nghĩa là con cái của nhởng nhà lãnh đở o phong trào cách mở ng). Do có cùng gở c, các vở « thở tở » này có thở liên hở p lở i tở o thành nhiở u phe nhóm khác nhau ngay trong lòng Đở ng cở ng sỏ n vì nhởng tham vở ng đôi khi đi quá đầ nhở trở ng hở p của ông Bí c Hy Lai là một minh chở ng.

Le Monde cho rở ng trong bở i cở nh chính trở đở c biở tở nhở hiở n nay : vô hình chung vở tại tỉng Bí c Hy Lai đã tở u mở i quyở n lở c vào tay bở tở « Hu Wen Xi Li » (hở cở a bở n nhà lãnh đở o Hu Jintao-Hở Cở m Đầo, Wen Jiabao – Ôn Gia Bở o, Xi Jinping – Tở p Cở n Bình và Li Keqiang – Lý Kở Giang). Giai đở n chuyển tỉng đở n gở n đã làm trở i đở y niở m hy vở ng dân chở hóa mở t phở n và có kiở m soát.

Nỏu nhở cách đầy nhiở u năm, đở y còn là một chở đở cở m kở , thì nay tính nhở t thở t cở a viở c cở i cách chính trở tở i Trung Quở c đầng là đở tài nhở n đở c nhiở u sỏ ng hở ngày càng rở ng lỏ n.

Tuy nhiên, Le Monde cho rở ng cở ng đở đở u đá nỏ i bở cũng đầng làm cho Đở ng Cở ng sỏ n Trung Quở c sôi lên sùng sỏ c. Phe nào nhở n đở c sỏ ng hở tuyở t đở i cở a quân đở i xem nhở đã nỏ m chở c trong tay mở i quyở n lở c.